

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ จันทบุรี...

มกราคม 2561

ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” จังหวัดตราด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวสุวิมา ทวีเกียรติพงศ์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ จันทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดตราด ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าประดู่ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด

สำหรับสำนักงานหนังสือเดินทางฯ จันทบุรี ได้ไปจัดตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์การให้บริการทำหนังสือเดินทางและภารกิจงานด้านอื่นๆ ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายกับส่วนราชการต่างๆ ในท้องที่จังหวัดตราด ประชาชนและผู้สนใจ พร้อมทั้งแจกหนังสือ และของที่ระลึกให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมในงานดังกล่าวด้วย



สำนักงานหนังสือเดินทางฯ จันทบุรี...

มกราคม 2561

ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวสุวิภา ทวีเกียรติพงษ์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ จันทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ไปจัดกิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ สำนักสงฆ์ธรรมสุขสว่าง หมู่ที่ 2 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายวิฑูรช์ ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน ซึ่งเป็นการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชนในลักษณะ One Stop Service อันเป็นการให้บริการเชิงรุกเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ และการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

สำหรับสำนักงานหนังสือเดินทางฯ จันทบุรี ได้ไปจัดตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์การให้บริการทำหนังสือเดินทาง และภารกิจงานด้านอื่นๆ ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทั้งแจกหนังสือ และของที่ระลึกให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลในงานดังกล่าว



สำนักงานหนังสือเดินทางฯ จันทบุรี...

มกราคม 2561

ร่วมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งรับทราบปัญหาของประชาชนผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในลักษณะเชิงรุก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นางสาวสุวิมา ทวีเกียรติพงศ์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ จันทบุรี ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นางวาสนา วงศ์ตระกูล ภริยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และคณะนายกเหล่ากาชาด เพื่อเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการการรักษา และรับทราบปัญหาพร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไขต่อไปในพื้นที่ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี



สำนักงานหนังสือเดินทางฯ จันทบุรี...

มกราคม 2561

ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นางสาวสุวิมา ทวีเกียรติพงษ์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ จันทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2561 ณ วัดป่าไร่ หมู่ที่ 2 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนการจัดหน่วยบริการประชาชนในลักษณะบริการเคลื่อนที่ออกไปตั้งอยู่ในแหล่งหมู่บ้าน/ชุมชน

สำหรับสำนักงานหนังสือเดินทางฯ จันทบุรี ได้จัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการทำหนังสือเดินทางและรับรองเอกสารนิติกรณ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศให้ประชาชนได้ทราบในวงกว้างต่อไป



สำนักงานหนังสือเดินทางฯ จันทบุรี...

มกราคม 2561

ร่วมประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวิมา ทวีเกียรติพงศ์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ จันทบุรี เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิฑูรซ์ ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนทุกภารกิจในพื้นที่ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม

